



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  
ประจำปีการศึกษา2566

โรงเรียนบ้านหนองปอ

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองปอ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 65 – 31 มีนาคม 66 (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566)

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายละเอียดงบประมาณที่ใช	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
๑.สร้างสังคมที่เิ่มทนต่อการทุจริต	<p><b>โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต</b></p> <p>- กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างสังคมที่เิ่มทนต่อการทุจริต</p> <p>๑.๑ กำหนดนโยบายความโปร่งใส</p> <p>๑.๒อบรมครูและบุคลากรปรับฐานความคิดและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต</p> <p>๑.๓ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๑.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรณียตัวอย่างการรักษาผลประโยชน์สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์เพจ ของโรงเรียน</p>	ไม่มี	-	<p>ต.ค. ๖๕</p> <p>พ.ย. ๖๕</p> <p>พ.ย. ๖๕</p> <p>ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖</p>	<p>โรงเรียนบ้านหนองปอได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566ให้กับครูและบุคลากร ของโรงเรียนบ้านหนองปอ</p>

<p>๒. บูรณาการ หน่วยงาน ทุกภาค ส่วนในการป้องกัน และปราบปราม การ ทุจริต สถานศึกษา</p>	<p>- กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้าน ทุจริต ๒.๑ บุคลากรของโรงเรียน ทบทวน และ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของตน เพื่อ ความ โปร่งใสในการป้องกันการ ทุจริต ๒.๒ จัดประชุมชี้แจงบุคลากร ใน โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ให้ เข้าใจ วิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหาร จัด การศึกษาตามแนว ทางการ กระจาย อำนาจทางการ ศึกษา</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>พ.ย. ๖๕ - ธ.ค. ๖๖</p>	<p>โรงเรียนบ้านหนองปอ ได้มีการจัดประชุม ชี้แจงบุคลากรใน โรงเรียนให้ เข้าใจ วิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อป้องกันการ ทุจริต</p>
<p>๓ .เสริมสร้าง ความ เข้มแข็งใน การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา</p>	<p>- กิจกรรมเสริมสร้างความ เข้มแข็ง ใน การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต ๓.๑ ประเมินความรู้ความ เข้าใจของ นักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียน เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวมผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ๓.๒ สร้างกลไกความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานสถานศึกษา กับภาคเอกชน ให้มี ศักยภาพใน การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต ๓.๓ จัดอบรมการพัฒนา สมรรถนะ ด้าน การป้องกันการ ทุจริตบรรจุเป็นวาระ การประชุม ประจำเดือนของ โรงเรียน</p>	<p>ไม่มี</p>		<p>ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖</p>	<p>โรงเรียนบ้านหนองปอ ได้มีการจัดอบรมการ พัฒนาสมรรถนะให้กับ ครู บุคลากร และ นักเรียนทุกคนใน โรงเรียนบ้านหนองปอ ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต</p>

	<p>๓.๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง</p>				
<p><b>๔. พัฒนา ศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา</b></p>	<p>- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๒ สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้าน การป้องกันและปราบปรามทางทุจริตสถานศึกษา</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง</p>	ไม่มี		ม.ย ๖๖ - ก.ย. ๖๖	อยู่ในระหว่างดำเนินการ